

แผนการขับเคลื่อนการประเมิน ITA ปี ๒๕๖๖ จังหวัดสมุทรปราการ

คณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการประเมิน ITA ของจังหวัดสมุทรปราการ ได้กำหนดแผนการขับเคลื่อนการประเมิน ITA ปี ๒๕๖๖ จังหวัดสมุทรปราการ ดังนี้

ที่	ช่วงระยะเวลา	ขั้นตอน	ขั้นตอนการประเมิน	หน่วยงานรับผิดชอบ
๑	วันที่ ๑ – ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖	ลงทะเบียนการประเมินและนำเข้าสู่ข้อมูลประกอบการประเมิน	<p>การลงทะเบียนการประเมินและการนำเข้าสู่ข้อมูลประกอบการประเมิน มีขั้นตอน ดังนี้</p> <p>๑. ผู้ดูแลระบบและผู้บริหารลงทะเบียนการประเมิน</p> <p>๒. ผู้ดูแลระบบนำเข้าสู่ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก</p> <p>๓. ผู้บริหารตรวจสอบและอนุมัติข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก</p>	สำนักงานจังหวัด
๒	วันที่ ๑ มกราคม – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖	เก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)	<p>การเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (IIT) มีขั้นตอน ดังนี้</p> <p>๑. ผู้ดูแลระบบเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัด IIT โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของบุคลากรทุกหน่วยงานและทุกระดับ</p> <p>๒. ผู้ดูแลระบบกำกับติดตามให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเข้ามาตอบตามระยะเวลาที่กำหนดให้ได้มากที่สุดและไม่น้อยกว่าจำนวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ำตามที่กำหนด</p>	<p>สำนักงานจังหวัด</p> <p>ส่วนราชการภูมิภาค ๓๑ แห่ง</p> <p>อำเภอ ๖ อำเภอ</p> <p>อปท. ๔๙ แห่ง</p>
๓	วันที่ ๑ มกราคม – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖	เก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)	<p>การเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) มีขั้นตอน ดังนี้ ส่วนที่ ๑ ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการเข้าตอบด้วยตนเอง</p> <p>๑) ผู้ดูแลระบบเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัด EIT โดยคำนึงถึงความสะดวกของผู้มาติดต่อหรือผู้รับบริการในการเข้าถึงช่องทางการตอบแบบวัด EIT</p> <p>๒) ผู้ดูแลระบบกำกับติดตามให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้าตอบแบบวัด EIT ตามระยะเวลาที่กำหนดให้ได้มากที่สุดและไม่น้อยกว่าจำนวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ำตามที่กำหนด</p>	<p>สำนักงานจังหวัด</p> <p>ส่วนราชการภูมิภาค ๓๑ แห่ง</p> <p>อำเภอ ๖ อำเภอ</p> <p>อปท. ๔๙ แห่ง</p>

ที่	ช่วง ระยะเวลา	ขั้นตอน	ขั้นตอนการประเมิน	หน่วยงานรับผิดชอบ
			<p>ส่วนที่ ๒ ผู้ประเมินจัดเก็บข้อมูล</p> <p>หน่วยประเมินดำเนินการวิเคราะห์ คัดเลือก และเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก โดยคำนึงถึงข้อมูลที่มีคุณภาพและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทางวิชาการ และมีจำนวนไม่น้อยกว่ากลุ่มตัวอย่างขั้นต่ำตามที่กำหนด</p> <p>ทั้งนี้ ผู้มาติดต่อหรือรับบริการจากหน่วยงานภาครัฐในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สามารถเข้าตอบแบบวัด EIT ของหน่วยงานภาครัฐดังกล่าวได้ด้วยตนเองโดยตรงที่เว็บไซต์ https://itas.nacc.go.th/</p>	<p>สำนักงานจังหวัด</p> <p>ส่วนราชการภูมิภาค ๓๑ แห่ง</p> <p>อำเภอ ๖ อำเภอ</p> <p>อปท. ๔๙ แห่ง</p>
๔	วันที่ ๑ มกราคม – ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖	เก็บข้อมูลแบบวัด การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)	<p>การเก็บข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ มีขั้นตอน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ผู้ดูแลระบบรายงานข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะตามแบบวัด OIT ผู้บริหารตรวจสอบและอนุมัติข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะตามแบบ OIT 	<p>สำนักงานจังหวัด</p> <p>ส่วนราชการภูมิภาค ๓๑ แห่ง</p> <p>อำเภอ ๖ อำเภอ</p> <p>อปท. ๔๙ แห่ง</p>
๕	วันที่ ๑ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖	การให้คะแนนแบบวัด OIT	หน่วยประเมินดำเนินการตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและพิจารณาให้คะแนนแบบวัด OIT ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	สำนักงานจังหวัด
๖	วันที่ ๑ – ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖	ชี้แจงเพิ่มเติมแบบวัด OIT	ในกรณีที่หน่วยงานเห็นว่าผลคะแนนของแบบวัด OIT ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ดูแลระบบอาจแจ้งขอชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมต่อหน่วยประเมินได้ตามวิธีการที่กำหนด	สำนักงานจังหวัด
๗	วันที่ ๑๖ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖	ยืนยันแบบวัด OIT	หน่วยประเมินดำเนินการพิจารณาข้อชี้แจงเพิ่มเติมของหน่วยงานตามที่ได้รับแจ้ง จากนั้นทำการแก้ไขหรือยืนยันผลคะแนนแบบวัด OIT ตามวิธีการที่กำหนด	สำนักงานจังหวัด
๘	วันที่ ๑ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖	สรุปผลและจัดทำรายงานผลการประเมิน	หน่วยประเมินดำเนินการสรุปผลการประเมินพร้อมทั้งจัดทำข้อเสนอแนะเพิ่มเติมประกอบการรายงานผลการประเมิน	สำนักงานจังหวัด

๙	วันที่ ๑ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖	ประกาศและ เผยแพร่ผลการ ประเมิน	หน่วยประเมินดำเนินการเสนอผลการประเมิน ต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณา กลั่นกรอง และประกาศเผยแพร่ผลการประเมิน ต่อสาธารณะ	สำนักงานจังหวัด
---	----------------------------------	--------------------------------------	---	-----------------